

Số: 1646/MTTQ-BTT
V/v đề nghị tiếp tục chỉ đạo thực hiện
nếp sống văn minh trong việc cưới, việc
tang trên địa bàn tỉnh

Tuyên Quang, ngày 15 tháng 02 năm 2022

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Thực hiện quyền và trách nhiệm của MTTQ tham gia xây dựng Đảng, chính quyền. Trong năm 2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã tổ chức giám sát trực tiếp tại một số xã, thị trấn và UBND các huyện Chiêm Hoá, Sơn Dương, Lâm Bình về chấp hành các quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, đồng thời phối hợp với cấp uỷ, chính quyền, MTTQ các huyện, thành phố tổ chức 07 cuộc gặp mặt đại biểu tiêu biểu thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang tại 7/7 huyện, thành phố.

Qua kết quả giám sát và kết quả tổ chức các cuộc gặp mặt, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh nhận thấy: Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang cơ bản đã được triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và chỉ đạo của UBND tỉnh; phù hợp với truyền thống văn hoá của dân tộc và các phong tục tập quán của địa phương. Tuy nhiên, vẫn còn một số hủ tục trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số chưa được loại bỏ hoặc cải tiến cho phù hợp; việc sử dụng tăng âm loa đài với âm lượng lớn, việc lấn chiếm lòng lề đường để dựng rạp, việc tổ chức ăn uống linh đình trong đám cưới, đám tang... vẫn còn xảy ra ở một số nơi gây bức xúc trong Nhân dân. Để tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả các quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang tạo sự thống nhất trong toàn tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đề nghị UBND tỉnh:

1. Kiến nghị với Chính phủ sớm xem xét điều chỉnh, bổ sung đối với các quy định trong thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang theo Quyết định số 308/2005/QĐ-TTg ngày 25/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành *Quy chế thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới việc tang và lễ hội* vì hiện nay một số văn bản hướng dẫn đã không còn hiệu lực.

2. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn: Nghiên cứu, xem xét việc xây dựng Khu hỏa táng trên địa bàn tỉnh; có cơ chế, chính sách khuyến khích các hộ gia đình có người chết đi hỏa táng để đảm bảo vệ sinh môi trường và tiết kiệm quỹ đất.

Rà soát, bổ sung và cụ thể hoá một số nội dung về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang theo quy định của pháp luật cho phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh để các khu dân cư có căn cứ xây dựng quy ước thôn, xóm, tổ dân phố đảm bảo thống nhất trên địa bàn toàn tỉnh.

Thường xuyên tổ chức các hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ theo dõi lĩnh vực văn hoá - xã hội, trong đó có nội dung thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; cung cấp tài liệu về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới việc tang cho các xã, phường, thị trấn để tuyên truyền, vận động Nhân dân.

3. Chỉ đạo UBND các huyện, thành phố tổ chức gặp mặt với những người thực hành tín ngưỡng tâm linh, người có uy tín của từng dân tộc để rà soát, loại bỏ những hủ tục không còn phù hợp, cắt bỏ các bước rườm rà, phức tạp trong thực hiện nghi lễ tín ngưỡng để vừa đảm bảo được thuần phong mỹ tục, nghi lễ truyền thống của từng dân tộc vừa đúng theo quy định của pháp luật.

4. Kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh trân trọng đề nghị./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi (phối hợp)
- Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh;
- Lưu VT; Ban DC-PL.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC
PHÓ CHỦ TỊCH



Tăng Thị Dương